



ที่ อต ๐๐๒๓.๑/วส๔๔

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนประจักษ์มิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (โครงการท้องถิ่นสัญจร)

เรียน นายอำเภอเมืองอุดรธานี และนายอำเภอลับแล

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๙๗๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๗๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อออกนิเทศให้คำแนะนำส่งเสริมและพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และงานตามยุทธศาสตร์นโยบายต่างๆ ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเพื่อติดตามงาน รวมถึงการประสานงานที่ใกล้ชิดกับภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. กำหนดการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน และเวลา ๑๓.๓๐ น. กำหนดการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลับแล ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล นั้น

เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวจังหวัดอุดรธานี มีภารกิจเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถออกนิเทศตามกำหนดการได้ จึงขอเลื่อนการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอลับแล เป็นวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

เวลา ๐๙.๓๐ น. กำหนดการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

เวลา ๑๓.๓๐ น. กำหนดการตรวจนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอลับแล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือแจ้งท้องถิ่นอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร/ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลา

/และสถานที่...

และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ที่จะใช้จัดการประชุม และตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์การประชุม และสนับสนุนอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘

ผู้ประสาน นางสาวเยาวเรศ มะศักดิ์ โทร.๐๙๖๙๑๙๒๕๙๑